

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 1 - 3/6/2020. Đại biểu triệu tập dự Đại hội là 252 đồng chí. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản đã hoàn tất.

Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại Đại hội, các đại biểu đều cho rằng dự thảo Báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, có chất lượng, tuy nhiên cần cô đọng, rút ngắn lại. Chủ đề Đại hội cần xác định đúng trọng tâm; bổ sung làm rõ nguyên nhân tốc độ phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; đánh giá rõ một số hạn chế: thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp chưa hiệu quả; phát triển thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng tiềm năng, lợi thế của huyện. Về các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị huyện cần rà soát, đưa ra những chỉ tiêu cụ thể nên đưa vào phần nhiệm vụ,

giải pháp; trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, lợi thế ven biển và lợi thế nằm trong Khu kinh tế Thái Bình để đề ra các giải pháp tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện. Đồng chí cho rằng bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị đã cơ bản bảo đảm song cần trình bày cụ thể, ngắn gọn hơn. Chủ đề Đại hội cần nghiên cứu lựa chọn đưa vào những vấn đề

trọng tâm để trở thành phương châm, định hướng hành động của Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy trong nhiệm kỳ tới, cần bộ, đảng viên để nắm bắt, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Nội dung phần hạn chế, bài học kinh nghiệm chưa thật sâu sắc và logic với phần đánh giá kết quả đạt được, đề nghị huyện tiếp tục nghiên cứu, khái quát lại cho chính xác. Cần đánh giá, phân tích đúng tác động của Khu kinh tế Thái Bình trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp, sát tình hình thực tế; đồng thời, nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị những mục tiêu chiến lược mang tính định hướng lâu dài. Đối với những chỉ tiêu đề ra, cần lựa chọn, đưa ra những chỉ tiêu cơ

bản, không để quá chi tiết khó nắm bắt. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cần nghiên cứu, xác định lại cho chính xác hơn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng. Các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ huyện Thái Thụy xác định các số liệu đánh giá và các chỉ tiêu nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm chính xác, chặt chẽ, khách quan, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐÀO QUYÊN

GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HỖND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các nghị quyết của HĐND bảo đảm đúng quy định. Thành ủy trực HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức thành công 1 kỳ họp bất thường để xem xét, thảo luận, thông qua 16 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh và về công tác cán bộ. Các

ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 8 tờ trình của UBND tỉnh; tích cực, chủ động thực hiện giám sát thường xuyên, khảo sát phục vụ thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh duy trì thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng,

đã tiếp nhận 25 lượt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và các huyện, thành phố 5 tháng đầu năm cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu. Đồng chí đề nghị HĐND các cấp khi thực hiện giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và căn cứ vào tình hình thực tế, tập trung vào lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thời

sự. Tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư ý HĐND các cấp một số vấn đề khi thực hiện giám sát như thời điểm giám sát, nội dung giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

KỶ HỌP THỨ CHÍN, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

yêu cầu của sự phát triển, đây là một trong những cản trở lớn nhất cho việc huy động nguồn lực phát triển đất nước. Vì vậy, đại biểu đề nghị đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Đất đai và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Đại biểu cũng nêu tình trạng chống chèo chống hệ thống pháp luật hiện hành như rà soát trong 3 lĩnh vực đất đai, đầu tư và xây dựng đã có trên 20 văn bản pháp luật và có ít nhất 25 điểm chống chèo, bất hợp lý; điểm này đang trở thành những cản trở lớn nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đề nghị trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới phải tập trung giải

quyết những điểm nghẽn, điểm chống chèo này; cụ thể là cần sớm bổ sung trong chương trình 1 luật với nội dung sửa đổi nhiều luật liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh để tập trung xử lý ngay những điểm nghẽn, bất hợp lý mà thực tiễn cuộc sống đã chứng minh...

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; báo cáo giải trình, tiếp thu, chính lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành và nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như đề nghị của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị sửa đổi thêm một số nội dung luật liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh của Đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chính lý dự thảo luật, nghị quyết; bổ sung hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật; lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn;... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Phát biểu thảo luận, đại biểu

Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia một số nội dung: Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái, không còn phù hợp với quy định của văn bản mới đó; quy định về việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản còn nhiều bất cập; đề nghị chính sửa dự thảo thông tư liên tịch sau khi được xây dựng xong phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan tham gia xây dựng, ký kết dự thảo; đề nghị có quy định cụ thể các căn cứ để HĐND cấp tỉnh ban hành nghị quyết quy định những biện pháp có tính chất đặc thù phù

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi không có căn cứ trong các văn bản quy phạm pháp luật; việc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực để bảo đảm tính khách quan, phù hợp với quy định trong pháp luật chuyên ngành. Ngoài ra, đại biểu cũng nêu thực trạng bất hợp lý thời gian qua là việc các bộ ban hành các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh. Đại biểu đề nghị giao Bộ Nội vụ ban hành quy định thống nhất để thực hiện, tạo điều kiện cho các địa phương có điều kiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ cấp sở, ngành phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/5, UBND tỉnh họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019. Đồng chí Nguyễn Khắc Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn

thể là thành viên Hội đồng dự họp.

Từ ngày 7 - 9/1/2020, Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh đã tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao tại 5 xã gồm: Hồng Minh, Hồng An (Hưng Hà); Đông Lâm, Tân Giang (Tiền Hải); Thụy Chính (Thái Thụy). Sau khi rà soát, đánh giá bộ

tiêu chí xã NTM nâng cao, Đoàn thẩm định thống nhất 5 xã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Tuy nhiên, tại thời điểm thẩm định, các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông; thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; việc thu gom chất thải, thuốc bảo

vệ thực vật, phân loại rác tại nguồn; trồng cây xanh, trồng hoa dọc các tuyến đường...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo 5 xã đã được thẩm định kết quả xây dựng NTM nâng cao khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh đã chỉ ra; đồng thời, giao Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc

gia xây dựng NTM tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá lại việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các địa phương; giao Sở Tài chính thực hiện thẩm định lại tiêu chí nội xây dựng cơ bản đối với những hạng mục công trình xây dựng NTM tại 5 xã. Sau khi 5 xã đã khắc phục được tồn tại, hạn chế và không còn nợ xây dựng cơ bản, UBND tỉnh sẽ tiến hành họp xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

THANH HUYỀN

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội.

Theo kế hoạch đến cuối tháng 4/2020, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành tổ chức đại hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị đã dừng tổ chức đại hội. Sau khi có Điện khẩn số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Ban

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đón đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội. Trong đó, xác định công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội nên đề xuất yêu cầu các đơn vị gửi hồ sơ nhân sự đại hội để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định trước ít nhất 15 ngày tổ chức đại hội. Từ đó các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã nhanh chóng hoàn thiện các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và các hệ điều kiện phục vụ đại hội. Đặc biệt, công tác nhân sự đã được các

tổ chức cơ sở đảng tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng yêu cầu, quy định đề ra.

Tính đến ngày 21/5, có 60/79 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành việc tổ chức đại hội. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại đã hoàn thành các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự đại hội và các hệ điều kiện phục vụ đại hội. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước ngày 31/5/2020.

THU THỦY

Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh



Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình cháu Ngô Đại Hồng Quân để phẫu thuật tim bẩm sinh.

Sáng ngày 22/5, Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và kinh phí mua sắm thiết bị đồ chơi cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ mổ tim cho cháu Ngô Đại Hồng Quân, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thụy Sơn (Thái Thụy). Cháu Quân bị mắc bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó

khăn. Để giúp gia đình, Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng để phẫu thuật tim với mong muốn cháu có sức khỏe ổn định, tiếp tục con đường đến trường.

Cũng trong đợt này, Quý Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị đồ chơi cho 12 trường mầm non trong tỉnh còn khó khăn về thiết bị vui chơi với trị giá 205 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.

xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ được bố trí tiếp cận hai mặt phố chính của thành phố được đầu tư xây dựng theo hình thức đất công tư. Công trình khởi công ngày 14/2/2020, dự kiến đến ngày 30/8/2020 sẽ hoàn thành.

Dự án nâng cấp đường 217 được đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án từ cầu Hiệp đến quốc lộ 10 với tổng chiều dài 12,6km, hoàn thành từ năm 2016. Giai đoạn 2 của dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 10 tại ngã ba Đới (Quỳnh Phụ), điểm cuối giao với quốc lộ 39 tại ngã ba Đông Tân (Đông Hưng) có chiều dài 9,3km, được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Qua kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao chủ đầu tư và nhà thầu thi công thời gian qua đã nỗ lực triển khai các công trình theo kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ mỹ thuật công trình để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Đối với dự án nâng cấp đường 217, giai đoạn 2 đoạn từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 39, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bình Cách, phần đầu đến tháng 10/2020 sẽ hợp long và thông xe kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện dự án, các địa phương nơi có tuyến đường đi qua cần tích cực phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu và đơn vị thi công.

Về một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ xây dựng khu nhà ở tại xã Đông La (Đông Hưng) do Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng làm chủ đầu tư.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

từng bước chuyển trọng tâm sang dân số phát triển, nâng cao chất lượng dân số...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Y tế phấn đấu: hàng năm, 100% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; mở rộng để khám chữa bệnh theo yêu cầu; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, chất lượng nhu cầu thuốc; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân...

Sau một tuần tổng kiểm tra phương tiện phát hiện hơn 734 trường hợp vi phạm

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện giao thông, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra phương tiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; công an các huyện, thành phố kiểm tra tại các tuyến liên tỉnh, liên huyện, liên xã.

Sau một tuần thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra (từ ngày 15 đến ngày 21/5) lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã thực hiện dừng 3.799 phương tiện để tổng kiểm tra; qua đó phát hiện 734 trường hợp vi phạm, trong đó xe khách 15, xe đầu kéo 5, xe tải 38, xe ô tô con 62, xe mô tô 614. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, chở hàng quá khổ và quá tải, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm...

Lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt 787 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 93 trường hợp, tạm giữ 103 phương tiện.

VŨ TIẾN

CÔNG AN HUYỆN HUNG HÀ TRIỆT XÓA TỤ ĐIỂM ĐÁNH BẠC

Qua một thời gian trinh sát, vừa qua Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Hưng Hà bắt quả tang 9 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức xúc đất tại nhà của Lê Văn Hạnh, sinh năm 1978, trú tại thôn Thống Nhất, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà. Lực lượng công an thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng 81 triệu đồng, 1 bát, đĩa sứ, 4 quán vị cất từ bao thuốc lá và nhiều tang vật có liên quan.

Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuý, sinh năm 1988 và Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1977, cùng trú tại thôn Quyết Thắng, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Công an huyện Hưng Hà đã tập trung lực lượng điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, triệt phá một số tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

NGUYỄN TÙNG